

ประจำวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2558

หลายประเทศเริ่มนำเข้าหลังวิกฤตภัยแล้ง-เอลนีโญ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ กรมการค้าต่างประเทศ จะเชิญสมาคมโรงสี เครือข่ายชาวนา และผู้ส่งออก เข้ามาหารือถึงสถานการณ์ข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง 2558 นี้ รวมถึงจะขอความร่วมมือในการระบายข้าว เพื่อผลักดันการส่งออก ขณะที่เป้าหมายส่งออกข้าวทั้งปีของกระทรวง จะยังคงเป้าที่ 10 ล้านตัน ซึ่งจากตัวเลขเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2558 ไทยส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 5 ล้านตัน โดยการส่งออกจากนี้จะมีปริมาณสูงพอให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เพราะหลายประเทศที่ผลิต และส่งออก ขะลอกการส่งออกและบางประเทศเริ่มนำเข้า เพราะวิกฤตในเรื่องภัยแล้งและเอลนีโญ จึงเป็นโอกาสดีของไทย

“เดือนก.ค.-ส.ค. นี้จะมีหลายประเทศเปิดประมูลนำเข้าข้าว ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เจรจาจีทูจี เท่านั้น และขณะนี้กำลังติดตามการเปิดประมูลของฟิลิปปินส์ ที่มีข่าวว่าจะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลขายข้าวอีก 8 แสนตัน รวมถึงมีข่าวของทางมาเลเซีย อินโดนีเซีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา ด้วยเช่นกัน ส่วนแนวโน้ม ราคาดีขึ้น โดยครึ่งปีหลังส่งออกเฉลี่ยต่อเดือน 8-9 แสนตันน่าจะได้”

นางดวงพร กล่าวอีกว่า ในส่วนเรื่องสต็อกเพื่อความมั่นคงของไทยนั้น ยืนยันว่าไม่น่าเป็นกังวล แม้ว่าผลผลิตข้าวอาจลดลงจากภัยแล้งประมาณ 8 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ในสต็อกของรัฐก็ยังเหลือข้าวอีก 8 ล้านกว่าตัน ดังนั้นจึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแน่นอน ทั้งนี้มีรายงานระบุว่า ผลผลิตรวมของไทยปี2557/58อยู่ที่31.75 ล้านตันข้าวเปลือก

นอกจากนี้ จะหารือผู้ค้าข้าวทุกภาคส่วนเพื่อเร่งปรับปรุงมาตรฐานข้าวเพื่อส่งออก เพราะขณะนี้ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ออกสู่ตลาดมาก และภาวะตลาดเปลี่ยนไป ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา โดยตามแผนต้องการให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้ และสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อสรุปที่โออาร์ระบายข้าวเสีย จำนวน 1.29 ล้านตันด้วย

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยองค์การอาหารแห่งชาติ จะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มอีกปริมาณ 250,000 ตัน ในช่วงเดือน ก.ค. 2558 นี้ โดยใช้วิธีการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อสำรองปริมาณข้าวไว้ในสต็อก และให้มั่นใจว่าฟิลิปปินส์จะมีข้าวเพียงพอสำหรับการบริโภคในช่วงเดือน ก.ค. นี้เป็นต้นไป เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์กังวลต่อสถานการณ์ภัยแล้ง หรือสถานการณ์เอลนีโญ ที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวมีปริมาณน้อยลง

โดยจากข้อมูลในไตรมาสแรกของปี 2558 ฟิลิปปินส์ มีผลผลิตข้าวเพียง 6.09% หรือมีประมาณ 4.75 ล้านตันลดลงจาก 5.06 ล้านตัน ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามในการประมูลฟิลิปปินส์ได้เชิญประเทศต่างๆ เข้าร่วมการเสนอขายข้าวในครั้งนี้ อาทิ เวียดนาม ไทย และกัมพูชา

“ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีอัตราเฉลี่ยประชากรบริโภคข้าวมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีการปลูกข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ แต่ปริมาณไม่เพียงพอ และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งของแต่ละปีจึงทำให้ปริมาณข้าวสำรองในประเทศลดน้อยลง การนำเข้าข้าวจากประเทศอื่นจึงเป็นการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ และช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในท้องตลาด”

นางดวงกมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สคร.) ประจำประเทศไนจีเรีย ว่าทางบริษัท Dangote Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในไนจีเรีย ได้ตัดสินใจจะมีการลงทุนพัฒนาพื้นที่ขนาด 1.6 หมื่นเฮกเตอร์ หรือประมาณ 1 แสนไร่ เพื่อทำธุรกิจข้าวครบวงจร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโครงการภายในเดือน ต.ค.นี้ โดยการลงทุนระยะแรกอยู่ที่ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรัฐ Jigawa ทางตอนเหนือของประเทศไนจีเรีย และจะใช้พื้นที่ 1.4 หมื่นเฮกเตอร์ สำหรับการเพาะปลูก และอีก 1 พันเฮกเตอร์ ใช้สำหรับตั้งโรงสี

และยุ่งฉาง ขณะเดียวกันบริษัทดังกล่าวยังมีแผนขยายการลงทุนไปยังรัฐอื่นๆ โดยมีเป้าหมายผลผลิตรวม 1 ล้านตัน ข้าวเปลือก ภายในระยะเวลา 4 ปี

“การขยายการลงทุนดังกล่าวของ Dangote Group เป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลทั้งชุดที่แล้ว และชุดปัจจุบันในการผลิตข้าวในประเทศให้เพียงพอต่อการบริโภคของประเทศในอนาคต ซึ่งกระทรวง มองว่า การที่เอกชนกลุ่มดังกล่าวมีการลงทุนข้าวในประเทศไนจีเรีย ประกอบกับการที่รัฐบาลไนจีเรียมีนโยบายปกป้องผู้ผลิตข้าวในประเทศด้วยการเก็บภาษีนำเข้าสูงและห้ามผู้นำเข้าข้าวซื้อเงินเหรียญสหรัฐ จากธนาคารกลาง สถาบันการเงิน และร้านแลกเงินที่เป็นทางการเพื่อชำระค่าสินค้านั้น อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของไทยไปยังไนจีเรียในระยะยาว แต่ในระยะสั้นประมาณ 5 ปี อาจยังไม่กระทบ เพราะไนจีเรียอาจยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเพียงพอต่อการบริโภค จนลดการนำเข้าข้าว เนื่องจากการปรับพื้นที่เพื่อทำนา ต้องใช้เวลา และพัฒนาระบบชลประทาน การพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิต รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต”

สำหรับ Dangote Group ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในไนจีเรีย ซึ่งทาง Dangote Group ได้ทำธุรกิจซีเมนต์ แป้ง โรงกลั่นน้ำมัน การเงิน บริหาร ทำเรือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโทรคมนาคม มีเจ้าของชื่อ Mr.Aliko Dangote รั่วรายที่สุดในแอฟริกา

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รุกเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิลดต้นทุน-ยกระดับโรงสีอแกนิก

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย ที่ปัจจุบันมีคู่แข่งมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ปัญหาสำคัญที่กำลังเผชิญอยู่ เป็นเรื่องต้นทุนการผลิตสูง แต่ได้คุณภาพข้าวต่ำ ทั้งเรื่องความหอมและผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง ขณะที่การปลูกข้าวหอมมะลินทรีย์ หรืออแกนิก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่มีราคาสูงกว่าที่ผ่านมา ต้องพึ่งการรับรองและประเมินราคาตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก หากราคาสูงต้องได้มาตรฐานทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งไทยจะมีความพร้อมเพียงเรื่องต้นทุน คือ การเพาะปลูกข้าวหอมมะลินทรีย์เท่านั้น

ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้ 3 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดูแลเรื่องการเพาะปลูกข้าวหอมมะลินทรีย์) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดูแลเรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพข้าวหอมมะลินทรีย์) และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันประยุกต์ระบบเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์พัฒนาห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทาน (Demand-Supply Chain) ข้าวหอมมะลิทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้มีต้นทุนต่ำลง แต่ได้ผลผลิตสูงขึ้น และมีความหอมเพิ่มขึ้นจากเดิม 2-3 เท่า

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะรับผิดชอบเรื่องพัฒนาปุ๋ยธาตุอาหารสำหรับพืชและโรงสีข้าวหอมมะลินทรีย์ นำร่องโดยได้จัดทำ 2 โครงการ ซึ่งได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษา คือ 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมปัญญาอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนเกษตรกร เนื่องจากส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว ทำให้ดินเค็ม กลายเป็นดินเปรี้ยว ปัจจุบันภาครัฐต้องการให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมลงไป 20% ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรใหม่ ให้มีธาตุอาหารพืชที่ตรงกับความต้องการของชนิดพืชและอายุการเติบโต มีการเติมปุ๋ยที่มีธาตุอาหารจำเป็นในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป นอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพดินโดยการย่อยสลายสารพิษจากการใช้ปุ๋ยเคมีด้วย

สำหรับความคืบหน้าโครงการ จะแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง (Knowhow) แก่เกษตรกร 2,000 คน มีแปลงทดลอง 20 แห่ง,ระยะที่ 2 การพัฒนาโรงงานผลิตธาตุอาหารสำหรับพืช โดยให้อุตสาหกรรมจังหวัดเลือกโรงปุ๋ยจังหวัดละ 1 แห่ง และจะคัดเลือกโรงปุ๋ยเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 10 แห่ง และผลิตธาตุอาหารสำหรับพืชนำมาทดลองใช้ใน 1 รอบปีการเพาะปลูก และระยะที่ 3 การวัดผลจากผลผลิตที่ได้ว่าตรงกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2559 ปัจจุบันกำลังดำเนินการระยะแรก

2.โครงการพัฒนาโรงสีข้าวคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ปลูกในประเทศให้ครบวงจร ตั้งแต่ระดับเพาะปลูก การสีและปรับปรุงคุณภาพข้าว จนถึงการแปรรูปเป็นข้าวสำเร็จรูป (Ready to Eat) ทุกอย่างเป็นออแกนิกทั้งหมด ซึ่งจะทำให้มีราคาสูงขึ้นมากว่าข้าวหอมมะลิปกติหลายเท่า

“โครงการนี้จะช่วยพัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์คุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานของห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งมีการปลูกข้าวอินทรีย์จะส่งโรงสีมาให้คัดเลือกเหลือ 12 จังหวัด เพื่อให้สามารถเป็นโรงสีเกษตรอินทรีย์ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้”นางอรรชกา กล่าว
ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รมว.พาณิชย์คาดขายข้าวสต็อกทั้งหมดทั้ง 18 ล้านตัน อาจขาดทุนเกินแสนลบ.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการระบายข้าวเสื่อมสภาพและข้าวเป็นฝุ่นผงว่า ขณะนี้กระทรวงฯ ยังไม่ได้เปิดระบายข้าวเสื่อมสภาพ(เกรดซี) และข้าวเป็นฝุ่นผงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจากที่มีกระแสข่าวว่าจะระบายข้าวส่วนนี้ในราคา กก.ละ 1 บาทนั้นจึงไม่เป็นความจริง เพราะการระบายข้าวต้องขึ้นอยู่กับสภาพข้าวเป็นหลัก โดยจะมีการตั้งราคากลางขึ้นมาเป็นเกณฑ์ในการเปิดประมูล แต่ยอมรับว่าการระบายข้าวที่ไม่สามารถบริโภคได้ให้กับภาคอุตสาหกรรมเอทานอลหรือชีวมวล อาจได้ราคาต่ำกว่าระบายให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

"ราคาขายตอนนี้ยังคาดการณ์ไม่ได้ แต่จะมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดูแลเพื่อจัดทำราคากลาง แต่คงไม่ต่ำกว่า กก.ละ 1 บาท ข้าวที่ออกมาว่าจะเป็นข้าวป่นหรือที่ความต้องการจะซื้อข้าวรัฐในราคาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าข้าวสารสต็อกรัฐบาล 18 ล้านตัน ที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาดำเนินการขายนั้น ถ้าขายหมด รัฐบาลอาจขาดทุนเกินแสนล้านบาทอย่างที่คาดการณ์กันไว้" รมว.พาณิชย์ ระบุ

สำหรับปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาล ณ วันที่ 30 มิ.ย.58 มีปริมาณทั้งสิ้น 15.11 ล้านตัน แบ่งเป็น 1.ข้าวที่บริโภคได้ 9.15 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพดีเกรดเอ และเกรดบี ปริมาณ 1.82 ล้านตัน และเป็นข้าวเกรดเอ เกรดบี ผสมกับเกรดซี ปริมาณ 7.33 ล้านตัน 2.ข้าวที่จะระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 5.89 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน และข้าวเสีย เป็นฝุ่นผง 1.29 ล้านตัน และ 3.ข้าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 70,000 ตัน เพราะเป็นข้าวผิดปกติประเภท

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การระบายสต็อกข้าวสารรัฐบาลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนั้น คณะอนุกรรมการระบายข้าวได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการระบาย โดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน ร่วมด้วยตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นต้น โดยหลังจากการประมูลแล้วจะมีระบบการตรวจสอบติดตามเพื่อไม่ให้ข้าวส่วนนี้เข้าสู่การบริโภคปกติ เช่น รถที่มาขนข้าวออกไปจะติดตั้งระบบนำทาง(GPS) เมื่อถึงโรงงานแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เซ็นชื่อรับรอง และมีรถโมบายยูนิทเข้าไปตรวจสอบด้วย เชื่อว่ามาตรการตรวจสอบติดตามที่เข้มงวดนี้จะไม่ทำให้ข้าวรั่วไหลไปไหนแน่นอน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พณ.เปิดระบายข้าวเสีย 1.29 ล้านตัน เปิดประมูลโปร่งใสปลายเดือน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดประมูลข้าวเสีย ที่เป็นข้าวเกรดซี ในโกดังรัฐบาลที่มีจำนวน 1.29 ล้านตันในปลายเดือน ก.ค. นี้ โดยได้เตรียมกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การเปิดประมูลข้าวเสีย(TOR) ซึ่งน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้เบื้องต้นจะใช้วิธีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาประมูล และทางรัฐจะตั้งคณะทำงานติดตาม ผู้ที่ประมูลได้ ว่าได้ดำเนินการกับข้าวที่ประมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ถูกลักลอบนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยการระบายข้าวปริมาณ 1.29 ล้านตันอาจจะแบ่ง เป็น การ

ประมาณ 2 -3 ครั้ง โดยข้าวเกรดซีที่จะขายเข้าสู่อุตสาหกรรม จะมีการนำไปสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพ ในห้องแลป หากพบว่าไม่เป็นเชื้อรา ก็จะถูกขายไปยังอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ที่จะได้ราคาดีกว่า โดยการเปิดประมูล จะเป็นไปตามสภาพของข้าว

"การระบายจะเป็นวิธีที่โปร่งใสส่วนการกำหนดราคาขายจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวที่จะต้องมีการคัดแยกโดยบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว(เซอร์เวเยอร์) ที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งหากข้าวมีเชื้อรา จะถูกระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ผลิตเอทานอล หรือ ชีวมวล ส่วนข้าวที่ไม่มีเชื้อราจะระบายสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยยืนยันว่าไม่มีกำหนดเพดานราคาขายล่วงหน้าที่ราคากิโลกรัมละ 1 บาทตามข่าว และได้เตรียมนำสื่อมวลชนดูข้าวเสียที่จะนำมาเปิดประมูล และขอยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศนโยบาย zero corruption และในช่วงที่ตนเป็นรัฐมนตรีอยู่ จะมีการใช้นโยบายนี้อย่างเข้มข้น ไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการระบายข้าว โดยเด็ดขาด

สำหรับปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.58 มีปริมาณทั้งสิ้น 15.11 ล้านตัน ประกอบด้วย ข้าวที่บริโภคได้ 9.15 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวคุณภาพดีเกรด เอและบี ปริมาณ 1.82 ล้านตัน และข้าวเกรดเอ, บี ผสมเกรดซี มีปริมาณ 7.33 ล้านตัน ส่วนข้าวที่จะระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 5.89 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน และข้าวเสีย 1.29 ล้านตัน และข้าวที่ระหว่างดำเนินการคั่วอีก 7 หมื่นตัน

"แม้รัฐบาลจะมีการเปิดข้าวไปบางส่วนแล้ว แต่ก็ยอมรับว่าเป็นตัวเลขขาดทุนสะสมนับแสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุความเสียหายที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องระบายให้หมดสต็อกก่อน ส่วนข้าวอีกปริมาณ 7 หมื่นตัน ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ คั่วว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้"

นอกจากนี้ในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้ง ขณะนี้ได้ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดปรับสูงขึ้นบ้างเล็กน้อย ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรยังคงยืนยันว่าจะไม่ใช้มาตรการแทรกแซงราคา โดยจะปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง รัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลืออยู่แล้ว เช่น การจำนำยุงฉางสำหรับการปลูกข้าวในฤดูถัดไปและการช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการลดราคาปัจจัยการผลิต

สำหรับ ความคืบหน้า ในการผลิตข้าวถุงเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้นจะผลิตเป็นข้าวถุง ถุงละ 2 กก. โดยจะให้ทางสมาคมผู้ผลิตข้าวถุง รับจ้างรัฐบาลในการผลิตให้ โดยรัฐจะจ่ายค่าจ้างเป็นข้าว และ จากนั้นนำไปให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ การเกษตร ไปจำหน่าย เพื่อเริ่มต้นการทำธุรกิจแบบ Social business

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ประเมินนาข้าว 1.4 ล้านไร่ กระทบหลังลดระบายน้ำ

นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังกรมได้มอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำแก่สำนักชลประทานในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด หลังคณะรัฐมนตรีมีมติลดการระบายน้ำจาก 4 เชื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลง เหลือ 18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจะเริ่มดำเนินการลดการระบายน้ำในวันนี้ (16 ก.ค.) โดยให้เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบและต้องให้ความช่วยเหลือ 2.การบริหารจัดการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือการย้ายน้ำจากโครงการชลประทานอื่นมาช่วยเหลือโครงการชลประทานที่มีปัญหา 3 การใช้น้ำบาดาลมาช่วยในพื้นที่บางจุดที่สามารถใช้ปลูกพืชชนิดอื่น นอกเหนือจากข้าวได้ รวมทั้งประสานความร่วมมือ 4 กรมหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เข้าถึงปัญหาได้ทั่วถึงและประสานงานกันได้ทันที

"กรมชลประทานต้องไปสำรวจดูว่าพื้นที่เสี่ยงอยู่ตรงไหนให้แน่ชัด เพราะนโยบายของรัฐบาลคือการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆ ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพระยาตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง หลายพื้นที่ปลูกข้าวนาปีเริ่มจะมีการเก็บเกี่ยวแล้ว จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องปัญหาน้ำแล้ว สำหรับพื้นที่เสี่ยงเราต้องดูสภาพข้อเท็จจริง ส่วนช่วงทำynnน้ำ เช่น จังหวัดปทุมธานี อยุธยา ต้องสำรวจพื้นที่จริงให้ได้ว่ามีมีการปลูกข้าวกันอย่างไรจึงจะประเมินได้ว่าจุดไหนเสี่ยง จากนั้นต้องหามาตรการบรรเทาปัญหาต่างๆ ได้ ส่วนในปีหน้าจะต้องพิจารณาปรับ

โครงการการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับปริมาณน้ำมากขึ้น” นายปีติพงศ์ กล่าว

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังลดปริมาณการปล่อยน้ำใน 4 เขื่อนหลัก คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบประมาณ 1.4 ล้านไร่ ซึ่งถ้ามีฝนตกลงมาในช่วงนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงลดลง จากจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวปัจจุบันจำนวน 4.9 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกบนพื้นที่ดอนในช่วงปลายคลองชลประทานและปลูกล่าช้ากว่าจุดอื่น โดยอาจเกิดผลกระทบในช่วงระยะ 20 วันก่อนเข้าสู่ช่วงฝนปกติตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจากนี้ไปกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะต้องเร่งลงทำความเข้าใจกับเกษตรกร และอีกหนึ่งมาตรการสำคัญ คือ ยังจะต้องควบคุมสถานีสูบน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กว่า 355 สถานีไม่ให้มีการสูบน้ำเพิ่มเติมสำหรับภาคเกษตรในระยะ 1 – 2 วันนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่จริงมีเท่าไร และลำดับความสำคัญในการส่งน้ำ ซึ่งจะเน้นเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์และผลักดันน้ำเค็มเป็นอันดับแรก โดยจากแผนการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก จะเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน 8 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะที่การจัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์จำนวน 5 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

นบข.เห็นชอบลดต้นทุนข้าว ปีผลิตใหม่ลดได้ 391 บ./ไร่

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่าหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2558/59 จำนวน 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการลดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตค่าบริการและค่าเช่านา และ 2.มาตรการส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตซึ่งกรมการค้าข้าวในฐานะผู้ช่วยเหลือฯนบข.ได้นำเสนอคณะกรรมการนบข.ให้พิจารณา เพื่อเป็นการเตรียมหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในฤดูการผลิตที่จะมาถึงนี้

โดยทั้ง 2 มาตรการจะช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรลงไร่ละ 391 บาท เช่น ช่วยลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีลง 40 บาทต่อไร่ ลดราคาจำหน่ายยาปราบศัตรูพืชไร่ละ 20 บาท ลดค่าบริการรถเกี่ยวข้าวไร่ละ 40 บาท หรือควบคุมค่าเช่าที่นาเหลือเหลือ 200 บาทต่อไร่ ส่วนมาตรการที่ 2 เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเช่น ส่งเสริมเกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เป็นต้น

ตัวอย่างกรอบแนวทาง เช่น กรมการค้าภายใน(คน.)จะดูแลในส่วนของการลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีลงไร่ละ 40 บาทระยะเวลาถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เบื้องต้นมีผู้ประกอบการปุ๋ยเคมี 8 ราย ที่มีส่วนบางทางการตลาด 70% ได้มีการปรับลดปุ๋ยเคมี 11 สูตรลงกระสอบละ 40-50 บาท หรือลดราคาขายยาปราบศัตรูพืช 5-10% ต่อแกลลอน หรือลดลงไร่ละ 20 บาท การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 87 แห่งโดยกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 87 แห่ง เป็นต้น

ขณะที่ก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในเองได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2558/59 ในการทบทวนหลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อความเหมาะสม และเสนอให้นบข.รับทราบตัวอย่างเช่นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวสารและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายในการรวบรวมปริมาณข้าว เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปริมาณข้าวเปลือกฤดูการผลิตในปี 2558/59 จะมีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาจึงเห็นควรให้รับเป้าหมายการรวบรวมข้าวจาก 3-4 ล้านตันข้าวเปลือกเหลือ 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อจาก 2 หมื่นล้านบาท เป็น 1.25 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม-30 กันยายนนี้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและวงเงินชดเชยให้กับกลุ่มเกษตรกร รัฐวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 2% ต่อปี

(จากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยMLRอยู่ที่5%ต่อปี) จากเดิมรับภาระ1%ต่อปีและให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรช่วยรับภาระดอกเบี้ย1% และรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยในส่วนที่เหลือในอัตราMLR-2(ปัจจุบัน3%ต่อปี) ซึ่ง วงเงินชดเชยดอกเบี้ย406ล้านบาท ค่าประกันภัยและค่าบริหารจัดการโครงการ31 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมมอบ. เห็นชอบมาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2558/59 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมา

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

คปภ.ขยายพื้นที่ประกันภัยข้าวนาปีเป็น 2 ล้านไร่

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ยอดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ยอดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีมีทั้งสิ้น 1.33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.1 ของ พื้นที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านไร่ ทำให้คาดว่าก่อนปิดการขายกรมธรรม์ยอดขายจะเกินเป้าหมายแน่นอน

นายประเวช กล่าวว่า คปภ.ประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายพื้นที่เป้าหมายการรับประกันภัยข้าวนาปีเพิ่มเติมอีก 500,000 ไร่ รวมเป็น 2 ล้านไร่ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังดำเนินการขายประกันภัยข้าวนาปีตามปกติจนครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านไร่ เมื่อ ครม.อนุมัติการขยายพื้นที่เป้าหมายและวงเงินเพิ่มแล้ว ธ.ก.ส. ก็จะดำเนินการขายกรมธรรม์ต่อไป

“ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ไม่ตกตามฤดูกาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงเกิดความกังวลว่าข้าวที่ปลูกไว้จะได้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ จึงต้องหาเครื่องมือรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายกรมธรรม์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” นายประเวช กล่าว

ทั้งนี้ ยอดการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 จำนวน 1.33 ล้านไร่ พื้นที่ที่มียอดการจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 569,665 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 506,553 ไร่ และภาคเหนือตอนล่าง 175,449 ไร่ โดย คปภ. เชื่อว่ายังมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสนใจทำประกันภัยข้าวนาปีอีกจำนวนมาก เพราะโครงการนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 เปิดขายกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 2558 สำหรับทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่เปิดขายจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูนประกันภัยจำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ก.เกษตรฯ หนุนตั้งสมาพันธ์ข้าวและชาวนาไทย หวังส่งเสริมองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเกษตร ณ อาคารรัฐสภาว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรชาวนามีความเป็นเอกภาพและเกิดความเข้มแข็ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น คณะอนุกรรมการเกษตร สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำโดยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานอนุกรรมการเกษตร ได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวและชาวนาแห่งประเทศไทย โดยนำสมาคมชาวนาระดับประเทศ จำนวน 9 องค์กร อาทิ สมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติ สหพันธ์สมาคมชาวนาไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมประชุม

เพื่อให้องค์กรชราวนารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเกิดความเข้มแข็ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ การรวมตัวกันขององค์กรชราวนาเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวและชราวนาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่ต้องการให้องค์กรชราวนาเกิดความเป็นเอกภาพและสร้างความเข้มแข็ง เช่น สมาคมชราวนาไทย สมาคมโรงสีข้าวไทยก็มารวมตัวกัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น

นอกจากนี้ การรวมกันขององค์กรชราวนายังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเสนอความต้องการของเกษตรกร ปัญหา อุปสรรคไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างตรงสภาพความเป็นจริง และให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง เช่น ปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ทำนาเป็นของตนเอง เป็นต้น นับเป็นการปฏิรูปองค์กรชราวนาให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-16 ก.ค. 2558 มีจำนวน 162,631 ตัน มูลค่า 62.329 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 37.3% และมูลค่าลดลง 44.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 259,400 ตัน มูลค่า 112.687 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-16 ก.ค. 2558 มีจำนวน 2,875 ล้านตัน มูลค่า 1,194 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11.8% และมูลค่าลดลง 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 3.26 ล้านตัน มูลค่า 1,408 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามขยับขึ้นจากการที่ผู้นำเข้าที่เป็นภาคเอกชนของฟิลิปปินส์เริ่มสั่งซื้อข้าวขาว 5% (ข้าวแก่ฤดูการผลิตฤดูหนาว) จากเวียดนาม ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice) อยู่ที่ระดับ 370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB Saigon Port) ขณะที่ข้าวขาว 5% ในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) ราคาอยู่ที่ระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 350-356 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 325-330 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 330-335 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูใหม่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือน ก.ย.

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation ; MRF) ระบุว่า กำลังเจรจากับหน่วยงาน NFA ของฟิลิปปินส์เพื่อทำข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์เพื่อลดการพึ่งพาตลาดนำเข้าของจีน โดยเมียนมาร์สามารถส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ได้ปีละประมาณ 200,000 ตัน นอกจากนี้ เมียนมาร์ยังมีแผนที่จะขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และมาเลเซียด้วย

ในปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณ 1.19 ล้านตัน ซึ่งกว่า 80% ส่งออกไปยังประเทศจีน และในปี 2015/16 นี้ คาดว่าจะส่งออกประมาณ 2 ล้านตัน

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี 2015 นี้เมียนมาร์อาจจะส่งออกลดลงเพราะการส่งออกข้าวทางชายแดนไปยังประเทศจีนลดลง หลังจากที่ทางการจีนมีการเข้มงวดการนำเข้าข้าวผ่านแนวชายแดนมากขึ้นนับตั้งแต่เดือน ส.ค. ปีที่ผ่านมา

แหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่าทางการจีนได้มีการจับกุมผู้นำเข้าข้าวประมาณ 59 ราย ที่ได้หลีกเลี่ยงการชำระภาษีนำเข้าและผู้นำเข้าข้าวส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการที่จะนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์ในช่วงนี้ ประกอบกับในช่วงนี้ผู้ค้าข้าวของเมียนมาร์ยังลังเลที่จะขายข้าวให้แก่ผู้ซื้อข้าวจากจีนและยังไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากจีนด้วย แม้ว่าราคาข้าวจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม

ทั้งนี้จากการที่ยังไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามา จึงทำให้สต็อกข้าวในประเทศเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับลดลงด้วยเพราะความต้องการที่ลดลง อย่างไรก็ตามผู้ค้าข้าวบางส่วนยังคงมองในแง่ดีว่าผู้ซื้อจากจีนยังคงต้องการที่จะซื้อข้าวจากเมียนมาร์โดยคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาหลังผ่านพ้นช่วงฤดูมรสุมแล้ว

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture ; DA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงครึ่งแรกของปีมีปริมาณ 8.3 ล้านตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.39 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 2.4% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 8.5 ล้านตัน เนื่องจากการเพาะปลูกข้าวล่าช้ากว่ากำหนดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูก

อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรยังคงตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้อยู่ที่ 20.8 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตในฤดูนาปีซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 60% ของผลผลิตข้าวทั้งหมดในแต่ละปีจะได้ผลดี

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรกำลังดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจัดหาพันธุ์ข้าวด้านทานต่อสภาพแวดล้อมและการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกด้านชลประทานรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกร

มีรายงานว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังทบทวนเป้าหมายการผลิตข้าวและข้าวโพดในไตรมาส 2 โดยคาดว่า การผลิตข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น แต่การผลิตข้าวโพดน่าจะลดลง ทั้งนี้ สำนักสถิติการเกษตรระบุว่า การผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

โดยผลผลิตข้าว คาดว่าจะอยู่ที่ 3.905 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% จาก 3.902 ล้านตันในเดือนเมษายน โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นน่าจะมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตชลประทาน เนื่องจากการจ่ายน้ำที่เพิ่มขึ้น การใช้เมล็ดพันธุ์ hybrid ที่เพิ่มขึ้น การระบาดของแมลงที่น้อยลงและการใช้ปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น

รายงานของสำนักสถิติการเกษตรยังระบุเพิ่มเติมว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวคาดว่าจะลดลงเหลือ 5.68 ล้านไร่ จากเดิม 5.75 ล้านไร่ แต่ผลผลิตต่อพื้นที่โดยรวมน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.683 ตันต่อไร่ จาก 0.68 ตันต่อไร่ โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นน่าจะมาจากภูมิภาค Camarines Sur, Kalinga, Ifugao และ Davao del Norte เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงฤดูเพาะปลูกข้าว นอกจากนี้ ยังมีการใช้เมล็ดพันธุ์ Hybrid ในพื้นที่ Nueva Ecija และ Tarlac การระบาดของที่ลดลงของหนอนเจาะเมล็ดข้าวและหนูในเขต Davao Oriental และการใช้ปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นในเขต Zambales

ทั้งนี้ ในไตรมาสแรก ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 1.41% อยู่ที่ 4.37 ล้านตัน จาก 4.3 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น 3.9% อยู่ที่ 2.37 ล้านตัน จาก 2.28 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาจนวันที่ 17 ก.ค. มีพื้นที่ประมาณ 82.6 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนนี้ อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 6% โดยในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 15% 13% และ 4% ตามลำดับ ขณะที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นักวิเคราะห์ระบุว่าปริมาณฝนที่ตกน้อยในช่วงเดือน ก.ค. นี้จะส่งผลกระทบต่อจำนวนผลผลิตต่อพื้นที่ และหากในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้หากปริมาณฝนยังไม่เพิ่มขึ้น ก็อาจจะทำให้พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่ลดลงด้วย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2014/15 ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 มาจนถึงวันที่ 15 ก.ค. รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 31.518 ล้านตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop ในปี 2014/15 ไว้ที่ 35.109 ล้านตัน โดยในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมารัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 31.86 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 34.29 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลนและปริมาณฝนที่ตกมากเกินไป

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวของอินเดียในช่วงปี 2016 น่าจะมีแนวโน้มลดลง 20% เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวที่ใกล้เคียงเดิมแต่ปริมาณความต้องการข้าวในตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับอินเดียที่ถือเป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก จะส่งออกข้าวในปีนี้อยู่ประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงเดิมที่ส่งออกในปีที่แล้ว

ในรายงานของ FAO ให้ความเห็นว่าประเทศผู้ส่งออกต่างๆ จะส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกมากขึ้น ยกเว้นประเทศอินเดียเนื่องจากมีผลผลิตที่ใกล้เคียงเดิมแต่ความต้องการบริโภคข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้น และส่งผลให้อินเดียจะส่งออกข้าวได้ลดลงกว่า 20% อย่างไรก็ตามถึงแม้อินเดียจะส่งออกได้ลดลงแต่จะมีปริมาณที่ส่งออกจากไทยและเวียดนามที่เพิ่มขึ้น

อนึ่งในปี 2015 อินเดียคาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 103.5 ล้านตัน ในขณะที่ในปี 2015 จะมีข้าวที่ผลิตได้รวมกันทั้งโลกลดลงเหลือ 499.3 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณข้าวที่จะจำหน่ายในตลาดโลกในปี 2016 อยู่ใกล้เคียงเดิมที่ 42.1 ล้านตัน

FAO ยังได้กล่าวถึงราคาข้าวในตลาดโลกว่ามีแนวโน้มลดลงในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้าวหอมต่างๆ โดยราคาข้าวในประเทศต่างๆ ปรับตัวลดลง ทั้งในอินเดีย เวียดนาม ไทย รวมทั้งสหรัฐ เช่น ราคาข้าวไทยเหลืออยู่เพียง 385 เหรียญต่อตันในเดือนมิถุนายน 2558 จากราคาในระดับ 491 เหรียญต่อตันในช่วงเดือนมิถุนายน 2557

อย่างไรก็ตาม FAO คาดว่าในปีนี้สถานการณ์ข้าวในตลาดโลกจะมีแนวโน้มเป็นบวกถึงแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ El Nino ก็ตาม และปริมาณความต้องการธัญพืชในตลาดโลกจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะความต้องการในตลาดแอฟริกา 28 ประเทศ ซึ่งในปี 2015 ผลผลิตธัญพืชของโลกอยู่ที่ระดับ 2,527 ล้านตัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 58 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 628,000 ตัน ลดลง 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 812,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 57 โดยในเดือน เม.ย. 58 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 330,000 ตัน เพิ่มขึ้น 135% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 58 ที่นำเข้าประมาณ 140,000 ตัน และเพิ่มขึ้น 79% เมื่อเทียบกับ 184,318 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

การส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 58 มีประมาณ 34,400 ตัน เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับ 24,182 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 57 โดยในเดือน ก.พ. 58 มีการส่งออกประมาณ 15,100 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 58 ที่นำเข้าประมาณ 19,300 ตัน และเพิ่มขึ้นถึง 24 เท่าเมื่อเทียบกับ 641 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย. 2558) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 157,700 ตัน โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 92,700 ตัน เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวขาว 8,500 ตัน ข้าวหอม 76,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 7,500 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 58.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 46,100 ตัน ลดลง 30.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 41,700 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,400 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 29.2%) จีนประมาณ 10,700 ตัน (สัดส่วน 6.8%) ออสเตรเลียประมาณ 3,600 ตัน (สัดส่วน 2.3%) กัมพูชาประมาณ 1,600 ตัน (สัดส่วน 1.0%) สหรัฐอเมริกา 500 ตัน (สัดส่วน 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 2,500 ตัน (สัดส่วน 1.6%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 6,530 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 5,527 ตัน จีนจำนวน 387 ตัน สหรัฐฯจำนวน 354 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน มิ.ย. 2558 ทั้งหมดรวม 14,400 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,300 ตัน

ที่มา *สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department*

สหรัฐอเมริกา

รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่า ปริมาณการส่งออกข้าวสหรัฐจะพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปีในช่วงปีการเก็บเกี่ยวหน้า ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ญี่ปุ่นตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้นำเข้าข้าวจากสหรัฐมากขึ้นภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีแปซิฟิก (TPP)

กระทรวงเกษตรสหรัฐระบุว่า การคาดการณ์ยอดส่งออกข้าวที่สูงขึ้นของสหรัฐในช่วงเดือน ส.ค. 2558 จนถึงเดือน ก.ค. 2559 นั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างของราคาที่ลดลงเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศคู่แข่งในเอเชีย เช่นไทย ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุว่า ยอดส่งออกข้าวของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 4.99 ล้านตันในช่วงเวลาคาดการณ์ดังกล่าว ซึ่งนับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2554 ซึ่งมียอดส่งออกอยู่ที่ 5.11 ล้านตัน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยการปรับลดราคาลง

รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยคาดการณ์เรื่องการส่งออกข้าว ขณะที่การเจรจาข้อตกลงการค้า TPP อยู่ในระหว่างการเจรจาที่สำคัญ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ เช่น การเข้าถึงตลาดในการผลิตสินค้าเกษตรบางประเภท

กระทรวงเกษตรสหรัฐเปิดเผยอีกว่า สหรัฐได้ส่งออกข้าวจำนวนครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้ไปยังเม็กซิโก เติ ญี่ปุ่น บราซิล และแคนาดา

ทั้งนี้ แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจรจาระบุว่า สหรัฐได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นเพิ่มการนำเข้าข้าวจากสหรัฐอีก 200,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นได้เสนอตัวเลขนำเข้าข้าวเพิ่มเติมไว้ที่ 50,000 ตัน ในที่ประชุมระดับทวิภาคีว่าด้วยข้อตกลงการค้า TPP

ที่มา *สำนักข่าวเกียวโด*